

คำนำ

หนังสือเรื่อง “แนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ” เป็นผลงานที่เกิดขึ้นจากผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ศาล อัยการ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานอิสระ ที่เข้ารับการศึกษาดูงานหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๗ ระหว่างวันที่ ๘ เมษายน – ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ จำนวน ๗๔ คน เป็นการศึกษา วิเคราะห์ประเด็นปัญหาการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ที่ผ่านมา โดยเฉพาะการขับเคลื่อน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในเรื่องการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างสำนักงาน ป.ป.ช. กับ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอิสระ องค์การอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานต่าง ๆ รวมทั้ง พฤติการณ์การทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง แล้วนำมาสังเคราะห์เชื่อมโยงกับร่างยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) และเสนอเป็นกลยุทธ์หรือแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการ

สาระสำคัญในหนังสือนี้ ประกอบด้วย ข้อเท็จจริง ปัญหา อุปสรรคในการนำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ไปสู่การปฏิบัติและแนวทางแก้ไขปัญหาของหน่วยงานต่างๆ พฤติการณ์การทุจริตและประพฤตินิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจและแนวทางแก้ไขปัญหา พฤติการณ์การทุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและแนวทางการป้องกันการทุจริตเชิงนโยบาย คณะผู้บริหารได้เสนอแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐) ของหน่วยงานภาครัฐแบบบูรณาการไว้หลายประการ ได้แก่ การบูรณาการการบริหารงบประมาณด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต การบูรณาการการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ภาครัฐ การบูรณาการการป้องกันและยับยั้งการทุจริตในเชิงรุก การบริหารกระบวนการยุติธรรมเชิงบูรณาการ การประเมินคุณธรรมและโปร่งใส (ITA) แบบบูรณาการและการสนับสนุนให้ภาคเอกชนประกอบธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสร้างสรรค์ให้แก่บุคลากรด้านการป้องกันการทุจริตและการบูรณาการการติดตามและประเมินผล รวมทั้งมาตรการเสริมในบูรณาการต่อต้านการทุจริตระดับภูมิภาค พร้อมทั้งได้เสนอยุทธศาสตร์การบูรณาการ การขับเคลื่อนและแนวคิดการส่งเสริมสังคมต้นแบบ “สังคมสุจริต สังคมวิถีชีวิตพอเพียง” ไว้ในภาคผนวกด้วย

คณะผู้บริหารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการศึกษานี้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) จักพิจารณานำความเห็นและข้อเสนอที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อไป ขอขอบพระคุณอาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วิวัลย์ดา สิริชิวานนท์ คณะกรรมการกำกับหลักสูตรนักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) และขอขอบคุณคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถาบันการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สัญญา ธรรมศักดิ์ สำนักงาน ป.ป.ช. และมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านที่มีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผลงานนี้สำเร็จ ลุล่วงไปได้ด้วยดี

นักบริหารยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตระดับสูง (นยปส.) รุ่นที่ ๗
กันยายน ๒๕๕๙